

TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUAN HUYỆN THỦY NGUYÊN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Dương Quan, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Trường THCS Dương Quan tiền thân là trường Phổ thông cấp 2 Dương Quan, được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường phổ thông cấp 2 liên xã Tân Dương. Trường được thành lập vào năm học 1966 - 1967, tọa lạc tại thôn Nam, xã Dương Quan, nay là thôn Đông Nam, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên. Ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 04 lớp (02 lớp 5, 02 lớp 6) và có 06 giáo viên và cán bộ quản lý. Lớp học phải học nhờ ở nhà dân.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà trường đã đóng góp sức người, sức của cho công cuộc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và trong số đó đã có 12 người con nằm lại chiến trường. Mặc dù bị chiến tranh tàn phá khốc liệt, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng thầy và trò trường THCS Dương Quan vẫn vượt khó vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ. Có những học sinh của nhà trường phấn đấu, trưởng thành, trở thành cán bộ cấp cao của Nhà nước như Trung tướng Trần Bá Thiệu - Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an; Ông Lê Thanh Sơn - Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Thiếu tướng Lê Quốc Trân - Nguyên Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng...

Trong thời bình, nhà trường cũng là cái nôi nuôi dưỡng nhiều học sinh trở thành các sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang cũng như các doanh nhân thành đạt, góp sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn bồi dưỡng tư tưởng chính trị, không ngừng phấn đấu, học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Chi bộ nhà trường liên tục đạt Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh. Thầy trò nhà trường đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào. Nhà trường ngày càng có nhiều Thầy/Cô, nhiều học sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp. Chất lượng giáo dục đại trà từng bước nâng lên rõ rệt, đạt mặt bằng chung của huyện; tỷ lệ tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 100%; tỷ lệ thi đỗ vào 10 công lập hàng năm đạt từ 70% đến 75%. Nhà trường liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu thi đua Tập thể Lao động tiên tiến và được nhận Bằng khen của UBND thành phố năm 2006. Công đoàn nhà trường đã được nhận Giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên và hai lần nhận Cờ thi đua của Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng. Nhà

trường được UBND thành phố quyết định công nhận đạt Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2008; được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 vào tháng 6/2016.



Hội đồng sư phạm nhà trường vinh dự được đón đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về thăm ngày 27/1/2023.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường (năm 2016), nhà trường vinh dự được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng và Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố cùng với nhiều cá nhân tiêu biểu khác.

Sau gần 60 năm xây dựng và phát triển với biết bao thăng trầm, bao lần thay đổi tên gọi, nhiều lần di chuyển địa điểm, nhưng dù trong điều kiện nào thì thầy và trò trường THCS Dương Quan vẫn duy trì và phát huy tốt những truyền thống quý báu của quê hương dưới mái trường thân yêu này.

Trong tương lai gần, huyện Thủy Nguyên sẽ được chuyển đổi thành thành phố Thủy Nguyên. Sự nghiệp giáo dục của huyện sẽ phải có những bước chuyển mình lớn để đáp ứng yêu cầu đổi mới lớn lao này. Trường THCS Dương Quan nằm trong vùng lõi của Trung tâm hành chính tập trung của thành phố Hải Phòng sẽ cần phải không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo hơn nữa để từng bước vươn mình, trở thành điểm sáng trong bức tranh lớn của giáo dục thành phố Thủy Nguyên.



Nhà trường thực hiện chuyên đề cấp huyện:
Dương Quan hào khí anh hùng ngày 27/3/2023

Với tuyên thông khuyến học, khuyến tài của quê hương Dương Quan trong những năm trở lại đây luôn được các thế hệ lãnh đạo địa phương, những người Con ưu tú của mảnh đất Dương Quan giàu truyền thống anh hùng vun đắp, phát huy, chắc chắn sự nghiệp giáo dục của địa phương và của Trường THCS Dương Quan sẽ có thêm nhiều khởi sắc, tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế của một địa phương Dương Quan - Hào khí anh hùng!